



ประกาศจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลงานของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๙๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยอาศัยอำนาจตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๓๒ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒

บัดนี้ มีข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินได้ จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ขอประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง			ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อเรื่องผลงานที่จะส่งประเมิน	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา/ วิธีการปรับปรุงงาน	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/ ส่วนราชการ	ประเภท	วิชาการ				
๑	นางสาวเบญจวรรณ นาคำปา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล) งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแก่งหางแมว	วิชาการ	๑๘๖๔๓๖	การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ	การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ โดยใช้แบบประเมิน Trauma		
๒	นางสาวพรพรรณ ทองอ่อน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล) งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแหลมสิงห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	วิชาการ	๕๗๖๓๘	การพยาบาลมารดาคลอดผิดปกติ โดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด มีภาวะครรภ์เป็นพิษและทารกในครรภ์ มีภาวะวิกฤต	การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้คลอด เพื่อป้องกันการตกเลือดหลังคลอด		

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ส่งผลงานทางวิชาการเข้าสู่การประเมินของคณะกรรมการประเมินผลภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับคัดเลือกฯ และหากไม่มีผู้ทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ กรณีที่ไม่สามารถส่งผลงานตามประกาศได้ทัน ภายในกำหนด จะต้องส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานใหม่